
sþ. 758. Fyrirspurn [411. mál]
til kirkjumálaráðherra um framkvæmd þingsályktunar um listskreytingu Hallgrímskirkju í
Reykjavík.

Frá Guðrúnu Helgadóttur.

1. Hvað olli því að skipun nefndar samkvæmt ályktun Alþingis frá 22. apríl 1986 um
listskreytingu Hallgrímskirkju í Reykjavík dróst í heilt ár?

2. Hvers vegna var áætlun um verklok nefndarinnar ekki breytt með tilliti til þess hve seint
hún var skipuð?

3. Hverjar eru fyrirætlanir ráðherra um framhald verksins þegar fyrir liggur að nefndinni
gafst aðeins tími til að vinna hluta þess?


